

DIỄN ĐÀN VIỆT NAM 21

TIN TỨC – NGHỊ LUẬN

Số 30.2023

Việt Nam: Hãy phóng thích các nhà vận động dân chủ

Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng nhà cầm quyền [Việt Nam](#) cần hủy bỏ các phán quyết gần đây của các vụ án mang động cơ chính trị xử ông Trần Văn Bang và Bùi Tuấn Lâm và ngay lập tức phóng thích họ. Các tòa án cấp cao hơn dự kiến sẽ mở phiên phúc thẩm của Trần Văn Bang vào ngày 29 tháng Tám và của Bùi Văn Lâm vào ngày 30 tháng Tám năm 2023. Công an bắt giữ ông [Trần Văn Bang](#) vào tháng Ba năm 2022 và [Bùi Tuấn Lâm](#) vào tháng Chín, rồi cáo buộc họ tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của bộ luật hình sự. Hội tháng Năm, hai tòa án đã kết luận họ có tội và xử Trần Văn Bang 8 năm và Bùi Tuấn Lâm 5 năm 6 tháng tù giam.

<https://www.hrw.org/vi/news/2023/08/28/vietnam-free-democracy-campaigners>

Công an Việt Nam lại phát lệnh truy nã cựu TNLT Lê Văn Sơn

Nhà hoạt động Lê Văn Sơn, cũng là cựu tù nhân lương tâm (TNLT) sống lưu vong ở Mỹ hơn 5 năm nay, vẫn bị công an Việt Nam truy nã vì “Không chấp hành án”. Ông chia sẻ với VOA rằng ông không quá lo lắng về việc này vì ông là một thường trú nhân hợp pháp và được chính phủ Mỹ bảo trợ. Đài truyền hình ANTV của Bộ Công an Việt Nam hôm 18/8 loan tin rằng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với ông Lê Văn Sơn, can tội “Không chấp hành án”. Quyết định này không phải là diễn biến mới đối với ông Sơn vì hồi tháng 3/2018, công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc đối với ông Lê Văn Sơn vì “không chấp hành án”.

<https://www.voatiengviet.com/a/cong-an-viet-nam-lai-phat-lenh-truy-na-cuu-tnlt-le-van-son/7248813.html>

Nhân Quyền

Giáo hội Công giáo đầu tiên kịch liệt từ chối nhân quyền, sau đó tiếp nhận làm truyền thống của mình, đến mức biện minh cho chúng. Giáo huấn xã hội của Giáo hội hiện nay là sự hỗ trợ cho chính nghĩa nhân quyền trên thế giới. Bản văn này là phần trích từ một bài viết được khai triển hơn, được đăng trong “1840-1960: Chiến tranh và Hòa bình. Một lối đọc triết học và thần học” (P. Goujon dir.), Médiasèvres, 2013. Lịch sử của mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và nhân quyền có thể nói là rất rắc rối và phức tạp. Nếu trong phần lớn thế kỷ 19, Giáo hội đã phản đối quyết liệt điều mà Đức Grêgôriô XVI (1832) gọi là “sai lầm nguy hiểm” và “hoang tưởng”, thì ngày nay Giáo hội đã trở thành một trong những người bênh vực chính cho chính nghĩa nhân quyền trên thế giới. Đức Gioan-Phaolô II, cũng như Đức Bênêđictô XVI, đã coi nó là trung tâm giáo huấn xã hội của Giáo hội^[1].

<https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/nhan-quyen-52485>

Tại sao Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện với bộ dạng mắc “bệnh lạ”?

Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương VTV1, phát biểu ca ngợi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương mới xuất bản với nhan đề “*Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới*”. Số đông khán giả đều bị sốc. Người ta sốc thực sự khi thấy Tướng Vịnh hốc hác, gần như hết sạch tóc và gương mặt đầy dấu ấn của việc xạ trị ung thư; khác hẳn so với hình ảnh trắng kiêu vừa mới hôm nào còn rất phong độ, oai phong, nói năng hùng dũng đúng nghĩa một Thượng tướng nhà binh mà vốn dĩ đương sự luôn muốn thể hiện. Người ta từ bất ngờ đến ngạc nhiên khi thấy Tướng Nguyễn Chí Vịnh trong một thể trạng tồi tệ giống bệnh nhân đang xạ trị trong quá trình điều trị ung thư. Điều không bình thường ở chỗ tại sao Vịnh lại xuất hiện trên truyền hình với bộ dạng như vậy?

<https://saigonhonews.com/thoi-su/viet-nam/tai-sao-nguyen-chi-vinh-xuat-hien-voi-bo-dang-mac-benh-la/>

Báo Lao Động có ‘ấn ý’ nói Nguyễn Xuân Phúc dính líu vụ Việt Á

Một bài đăng trên tờ Lao Động hôm 27 Tháng Tám được cho là có ấn ý rằng ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu chủ tịch nước Việt Nam, dính líu vụ Việt Á. Bản tin “Bài học lợi dụng quan hệ nhìn từ bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy” nhấn mạnh chuyện bà này “chỉ là một nhân viên Nhà Xuất Bản Giáo dục, nhưng có thể điều khiển được nhiều người, trong đó có ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam.” Hồi Tháng Giêng, thời điểm ông Phúc mất ghế chủ tịch nước, tin đồn trên mạng xã hội nói rằng bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, 56 tuổi, là cháu ruột bà Trần Thị Nguyệt Thu, vợ ông Phúc.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/vu-viet-a-bao-lao-dong-dang-bai-am-chi-mot-bi-can-lien-quan-nguyen-xuan-phuc/>

Thủ tướng Singapore bắt đầu thăm Việt Nam

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Hà Nội chiều nay, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyên cơ chở Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 71 tuổi, hạ cánh xuống sân bay Nội Bài chiều 27/8. Chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 27-29/8 của Thủ tướng Lý Hiển Long được coi là điểm nhấn khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Thủ tướng Singapore dự kiến hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Việt Nam và chứng kiến lễ ký các văn kiện giữa hai nước, cũng như có các hoạt động bên lề khác. [Việt Nam](#) và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Hai nước luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau, trong đó Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore và Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Việt Nam.

<https://vnexpress.net/thu-tuong-singapore-bat-dau-tham-viet-nam-4646505.html>

Quan hệ Việt – Mỹ: Nhân quyền có được cải thiện qua chuyến thăm?

Chuyến đi là để “nâng cấp quan hệ” với Việt Nam. Tuy hai bên đang đặt ra những vấn đề lớn hơn là an ninh khu vực và hợp tác kinh tế, nhưng nhân quyền vẫn là một giá trị căn bản mà Hoa Kỳ thường lên tiếng cổ súy và cần được phân tích. Mặc dù chưa một tờ báo chính thống nào trong nước đề cập, các nguồn tin ngoại giao quốc tế đã khẳng định sẽ có một chuyến đi của tổng thống Biden đến Việt Nam vào trung tuần tháng 9. Tin tức gần nhất khẳng định, ông Biden sẽ đặt chân đến Việt Nam ngày 10 tháng Chín. Chuyến đi là để “nâng cấp quan hệ” với Việt Nam. Tuy hai bên đang đặt ra những vấn đề lớn hơn là an ninh khu vực và hợp tác kinh tế, nhưng nhân quyền vẫn là một giá trị căn bản mà Hoa Kỳ thường lên tiếng cổ súy và cần được phân tích. Vậy thực chất nó như thế nào và hai bên sẽ vượt qua trở ngại này để hướng đến tương lai như thế nào?

<https://www.voatiengviet.com/a/quan-he-viet-my-nhan-quyen-co-duoc-cai-thien-qua-chuyen-tham-/7246224.html>

TT Biden sẽ đến Việt Nam khi Washington muốn nâng tầm quan hệ, không ‘né’ nhân quyền

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng tới với việc gặp gỡ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các quan chức hàng đầu Việt Nam sẽ diễn ra giữa lúc Washington đang tìm cách nâng cấp mối quan hệ với Hà Nội, coi đây là đối tác quan trọng trong khu vực vào thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng. Trong khi đó, Việt Nam phải cân nhắc phản ứng của nước láng giềng hùng mạnh khi Bắc Kinh ngày càng trở nên quyết đoán hơn, theo nhận định của AP, Reuters và các hãng tin quốc tế khác. Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden sẽ tới Hà Nội vào ngày 10/9 trong chuyến thăm một ngày tới thủ đô của Việt Nam sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo G20 ở Ấn Độ.

<https://www.voatiengviet.com/a/7245683.html>

Bốn tù nhân chính trị bị bạn tù cầm dao đe dọa tính mạng ở Trại giam số 6

"Hiện nay tụi em đang rất lo lắng vì thứ sáu tuần trước có người cầm dao vào đe dọa kinh lắm. Sự việc nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng lắm..." Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang thụ án tại Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) nhắn nhủ gia đình một cách gấp gáp trong cuộc gọi vào chiều 31/8/2023. Sau câu nói này là khoảng lặng vài chục giây, dường như ông Thức bị an ninh trại giam ngăn cản không cho tiếp tục câu chuyện với gia đình. Trong đoạn âm thanh gia đình ghi lại cuộc đàm thoại, bên phía đầu dây bên kia có một giọng nam khác nhiều khả năng là của cán bộ quản giáo nói: "Ở trong này ai đe dọa anh?"

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/four-prisoners-of-conscience-in-prison-number-6-threatened-by-other-inmates-09012023011330.html>

Trung Quốc tấn công ngư dân Việt Nam: chiến thuật “rung cây dọa khỉ”?

Hôm 29 tháng 8, 2023, truyền thông Việt Nam đồng loạt đăng tin tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 4201 bắn vòi rồng vào tàu cá QNg 90495TS khiến hai ngư dân bị thương. Trong đó, chủ tàu Huỳnh Văn Hoanh, 43 tuổi, bị gãy tay phải và một ngư dân khác là Huỳnh Văn Tiến bị chấn thương vùng đầu. Trong khi đó, một tàu Việt Nam mang ký hiệu Ly Son 62908 đã vờn nhau với tàu Hải cảnh Trung Quốc CCG 4201 tại khu vực đảo Tri Tôn từ 19 tháng 8, 2023 đến nay. Theo hình ảnh mà chủ tàu QNg 90495TS [cung cấp](#), tàu của họ bị Hải cảnh Trung Quốc CCG 4201 tấn công. Họ nói cuộc tấn công xảy ra khi họ đang di chuyển từ đảo Phú Lâm (Woody island) đến bãi Xà Cừ (Observation bank) thuộc khu vực Hoàng Sa.

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/china-attacks-vietnamese-fishermen-tactic-of-rattle-sabers-08302023143901.html

Một thiếu tá công an ở Đồng Tháp đá chết người

Thiếu Tá Hồ Thanh Hòa, phó trưởng Công An Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc đá chết một người đàn ông trong lúc “thi hành công vụ.” Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 31 Tháng Tám, vào đêm 28 Tháng Tám, ông Trần Văn Đảm, 57 tuổi, ở xã Tân Thành B, nhậu say và “gây mất an ninh trật tự” nên người dân địa phương gọi điện thoại báo công an. Thiếu Tá Hồ Thanh Hòa đến mời ông Đảm về đồn công an xã. Tại đây, ông Hòa tung một cú đá vào người ông Đảm do “không kiểm chế được” khi nạt nân “nói lớn tiếng.” Bản tin cho biết sau đó, Thiếu Tá Hòa thấy ông Đảm nằm bất tỉnh, hơi thở yếu, bị co giật nên đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông này đã thiệt mạng.

<https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/mot-thieu-ta-cong-an-da-chet-nguoi-o-dong-thap/>

Việt Nam phản đối Trung Quốc công bố bản đồ có đường đứt đoạn

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao phản đối Trung Quốc công bố "bản đồ tiêu chuẩn 2023" có đường đứt đoạn và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tuyên bố đây là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. "Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố cái gọi là 'bản đồ tiêu chuẩn năm 2023', trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn, là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của mình được xác định theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết trong thông cáo ngày 31/8.

<https://vnexpress.net/viet-nam-phan-doi-trung-quoc-cong-bo-ban-do-co-duong-dut-doan-4648399.html>

Thế giới nhận thêm tin xấu về nguồn gạo, Việt Nam còn bao nhiêu để xuất khẩu?

Nguồn cung gạo toàn cầu tiếp tục nhận thêm tin xấu khi Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% với gạo đỏ, Myanmar hạn chế xuất khẩu. Vậy Việt Nam còn bao nhiêu gạo để xuất khẩu trong những tháng cuối năm? Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo tẻ thường từ 20/7 đã làm thị trường gạo thế giới chao đảo. Nhưng mới đây, quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới này lại

tiếp tục áp dụng mức thuế xuất khẩu 20% với gạo đỏ từ ngày 26/8. Động thái trên có thể làm giảm lượng gạo xuất khẩu từ Ấn Độ, đồng thời đẩy [giá gạo](#) toàn cầu - vốn đang cao nhất trong vòng 12 năm qua - tăng thêm. Trước đó, thị trường gạo toàn cầu nhận thêm tin xấu khi Liên đoàn gạo Myanmar cho hay nước này sẽ tạm thời hạn chế xuất khẩu gạo trong khoảng 45 ngày, kể từ cuối tháng 8/2023, trong bối cảnh giá gạo nội địa tăng cao.

<https://vietnamnet.vn/the-gioi-nhan-them-tin-xau-ve-nguon-gao-viet-nam-con-bao-nhieu-de-xuat-khau-2182485.html>

Công bố kết luận điều tra bổ sung vụ Việt Á tại Bệnh Viện Thủ Đức

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết luận điều tra bổ sung sai phạm xảy ra tại Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức, liên quan Công ty CP Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng TM&DV Nam Phong trong đợt dịch COVID-19. Bệnh viện Thủ Đức chịu thiệt hại gần 10 tỷ đồng do các hành vi phạm pháp của nguyên Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và các đồng phạm liên quan Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng TM & DV Nam Phong trong dịch COVID-19. Đây là số tiền Công ty Nam Phong hưởng lợi trong việc Việt Á chiết khấu giá bán kit xét nghiệm. Truyền thông Nhà nước loan đi ngày 27/8.

<https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/viet-a-thu-duc-hospital-supplement-investigation-08272023083319.html>

Rằm Tháng Bảy, giành nhau, đánh nhau và tàn sát động vật

Giành nhau để nhận quà từ thiện, đánh nhau để giật đồ cứng và tàn sát chim/cá để bán cho người đi chùa ưa phóng sanh... là những tệ nạn quanh rằm Tháng Bảy ở Sài Gòn. Trên mạng xã hội ngày 1 Tháng Chín 2023 lan truyền một đoạn video dài hơn ba phút quay cảnh hàng trăm người dân chen lấn, xô đẩy, phá vỡ công, giành giật nhau một túi gạo... tại một bệnh viện thẩm mỹ trên đường An Dương Vương, phường 13, quận 6 (Sài Gòn). Nghe đồn trước đó là nhân dịp rằm Tháng Bảy, cơ sở này sẽ phát quà từ thiện vào trưa 31 Tháng Tám, mỗi người 5kg gạo và một phong bì 300,000 đồng (\$12.4), thế là đám đông châu chực từ sáng sớm.

<https://saigonhnews.com/thoi-su/viet-nam/ram-thang-bay-gianh-nhau-danh-nhau-va-tan-sat-dong-vat/>

Người Việt lại đổ sang Đài Loan khi hòn đảo tìm cách chiêu mộ nhân công

Trong khi Đài Loan đang tìm cách thu hút 400.000 lao động nước ngoài trong vòng 10 năm tới, đã có gần 37.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan trong 7 tháng đầu năm khiến cho thị trường này tiếp tục là một trong những điểm đến tiềm năng nhất của công nhân Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà hoạt động xã hội chuyên trợ giúp cho công nhân Việt tại Đài Loan lưu ý về tình trạng lao động Việt Nam vẫn tiếp tục bị môi giới lừa đảo, trong khi các nạn nhân rất ít khi nhận được sự trợ giúp của cơ quan đại diện, dẫn đến nhiều khả năng rơi vào tình trạng phải làm việc trong tình trạng phi pháp để trang trải nợ nần nơi quê nhà.

<https://www.voatiengviet.com/a/7243776.html>

USCIRF điều trần về tự do tôn giáo ở Việt Nam trước chuyến thăm của TT Biden

Trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) sẽ tổ chức buổi điều trần về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam ngày 7/9, nhằm thảo luận các cách thức để chính phủ Hoa Kỳ có thể làm việc với chính phủ Việt Nam như thế nào để giải quyết các vi phạm. “Bất chấp những cải thiện trong cả mối quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam cũng như các điều kiện tự do tôn giáo ở Việt Nam trong thập kỷ qua, USCIRF đã ghi nhận sự gia tăng các trường hợp cưỡng bức từ bỏ đức tin cũng như đe dọa, giam giữ và bỏ tù các nhà hoạt động và lãnh đạo tôn giáo”, USCIRF nói trong một thông cáo về việc tổ chức buổi điều trần trực tuyến.

<https://www.voatiengviet.com/a/uscirf-dieu-tran-ve-tu-do-ton-giao-o-viet-nam-truoc-chuyen-tham-cua-tt-biden/7250422.html>

Mỹ nói Ukraine đạt tiến bộ đáng chú ý trong đợt phản công

Quan chức Nhà Trắng nhận định Ukraine những ngày qua "đạt tiến bộ đáng chú ý" trong đợt phản công nhằm giành lại các khu vực Nga đang kiểm soát. Khi được hỏi về những lời chỉ trích rằng đợt phản công của Ukraine tại miền nam không tiến triển nhiều trong gần ba tháng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 1/9 thừa nhận chiến dịch này "diễn ra chậm hơn so với những gì Ukraine mong đợi". "Chúng tôi ghi nhận một số tiến bộ đáng chú ý của quân đội Ukraine trên chiến tuyến phía nam trong 72 giờ qua", ông Kirby cho biết. "Họ đã đạt được một số thành công trước tuyến phòng thủ thứ hai của Nga".

<https://vnexpress.net/my-noi-ukraine-dat-tien-bo-dang-chu-y-trong-dot-phan-cong-4648717.html>

Nga dọa chặn tuyên bố chung của G20 nếu bị phớt lờ ý kiến

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ ngăn chặn tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh G20 nêu văn bản không phản ánh quan điểm của Moscow về Ukraine và các cuộc khủng hoảng khác. Ông Lavrov, người giữ chức Ngoại trưởng Nga từ năm 2004, sẽ đại diện nước này dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ trong 2 ngày 9 – 10/9. Reuters dẫn lời ông Lavrov hôm 1/9 phát biểu trước các sinh viên tại Học viện Quan hệ quốc tế Moscow: “Sẽ không có tuyên bố chung thay mặt cho tất cả các nước thành viên G20 nếu quan điểm của chúng ta không được đề cập đến”.

<https://vietnamnet.vn/nga-doa-chan-tuyen-bo-chung-cua-g20-neu-bi-phot-lo-y-kien-2184580.html>

Nghiên cứu: Chính sách của Trump, Biden làm giảm thương mại với TQ, nhưng có mặt trái

Theo kết quả nghiên cứu mới được trình bày hôm thứ Bảy 26/8 tại hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, thương mại của Mỹ đã dịch chuyển ra xa khỏi Trung Quốc do các chính sách mà chính quyền của hai ông Biden và Trump ban hành, nhưng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung có liên kết với Trung Quốc không nhất thiết đã giảm đi và người tiêu dùng phải đối mặt với các chi phí cao hơn. Bất chấp lo ngại về tình trạng phi toàn cầu hóa sau đại dịch

coronavirus và cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, thương mại về tổng thể “vẫn ổn định ở mức dưới 60% (tổng sản phẩm quốc nội) của thế giới thay vì bị rơi tự do”, Laura Alfaro, nhà kinh tế tại Trường Kinh doanh Harvard, và Davin Chor, phó giáo sư tại Trường Kinh doanh Tuck ở Dartmouth, đã kết luận trong bài báo cáo nghiên cứu của họ, được trình bày tại cuộc họp thường niên của giới kinh tế gia và các giám đốc ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming.

<https://www.voatiengviet.com/a/chinh-sach-trump-biden-giam-thuong-mai-trung-quoc-my/7242418.html>

Nga đẩy lùi mọi cuộc tấn công từ hướng Avdiivka, tập kích sân bay gần Kiev

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Pushilin cho hay, ở hướng Avdiivka các đơn vị của [Nga](#) đã đạt được một số thành công. Ông cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tập kích vào nơi tập trung nhân lực của đối phương ở khu vực thị trấn Chasovoy Yar và Ivanovskoye thuộc Donetsk. “Đối phương đang cố gắng tập hợp lại gần hướng Krasnolimansky và xây dựng lực lượng để lật ngược tình thế”, ông nói. Người đứng đầu DPR cho biết thêm, đối phương cũng cố gắng chiếm các điểm cao ở phòng tuyến gần Avdiivka, nhưng phía Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đêm 27/8 quân đội nước này đã tấn công bằng tên lửa tầm xa vào một sân bay ở làng Pinchuki thuộc vùng Kiev của [Ukraine](#). Quân đội Nga tuyên bố, vụ tập kích đã đánh trúng tất cả mục tiêu.

<https://vietnamnet.vn/nga-cai-thien-vi-tri-tren-huong-avdiivka-tap-kich-san-bay-gan-thu-do-kiev-2182902.html>

Thái Lan có tân thủ tướng nhưng ai thực sự lãnh đạo chính phủ ?

Một trăm ngày sau cuộc bầu cử Quốc Hội, cuối cùng Thái Lan cũng có tân thủ tướng. Tuy nhiên, doanh nhân Srettha Thavisin lại không phải là người được người dân, đặc biệt là giới trẻ, bầu ra. Thắng lợi của đảng Pheu Thai, đứng đầu liên minh 11 đảng, cũng đánh dấu sự hồi sinh của gia tộc Shinawatra đầy ảnh hưởng ở Thái Lan. Thực vậy, doanh nhân địa ốc Srettha, 61 tuổi, không có thực quyền. Ông thường xuyên bị lu mờ trong chiến dịch tranh cử do Paetongtarn Shinawatra đứng đầu. Cho nên, các nghị sĩ đảng Pheu Thai không nỡ nài gì ông Srettha và họ không được bầu theo tiếng tăm của doanh nhân địa ốc. Cũng chính người con gái út của ông Thaksin nằm trong số ứng viên cho chức bộ trưởng Tài Chính. Gia tộc Shinawatra cũng làm lu mờ “ngày trọng đại” của tân thủ tướng Srettha Thavisin sau khi được Quốc Hội Thái Lan phê chuẩn với sự kiện cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước.

<https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20230825-thai-lan-tan-thu-tuong-ai-thuc-su-lanh-dao-chinh-phu>

Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc: Vì sao Country Garden đổ nợ?

Trong thời kỳ đầu của cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc, Country Garden được coi là một trong những doanh nghiệp mạnh khỏe nhất, có khả năng vượt bão một cách an toàn.. Tuy nhiên, trung tuần tháng 8, thị trường tài chính toàn cầu sùng sốt khi hay tin Country Garden đã quá hạn thanh toán liên quan đến một số lô trái phiếu quốc tế, đồng nghĩa

công ty này đang có nguy cơ vỡ nợ, đi theo vết xe đổ của China Evergrande. Cách đây một năm, Country Garden nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh ảm đạm về ngành bất động sản Trung Quốc. Ở thời điểm đó, tình hình tài chính của công ty này được đánh giá là ổn định bất chấp danh sách ngày dài các doanh nghiệp địa ốc lâm vào cảnh vỡ nợ.

<https://vneconomy.vn/khung-hoang-bat-dong-san-trung-quoc-vi-sao-country-garden-do-no.htm>

Truyền thông độc lập Nga : Hơn 30.000 lính Nga chết tại Ukraina, với danh tánh được xác định

Trong bản báo cáo mới nhất về số lính Nga tử trận tại Ukraina từ đầu cuộc chiến cho đến ngày 11/08/2023, Mediazona, một cơ quan truyền thông độc lập của Nga đã thống kê được hơn 30.000 trường hợp, với danh tánh người thiệt mạng được xác nhận đầy đủ. Theo nhật báo Pháp Le Monde, Mediazona là một cơ quan truyền thông độc lập của Nga, thường xuyên phối hợp với ban tiếng Nga đài BBC để thiết lập danh sách các binh sĩ Nga thiệt mạng dựa trên các “*tin nhắn từ người thân, tin tức trên các phương tiện truyền thông địa phương và báo cáo từ chính quyền địa phương*”. Theo thống kê mới nhất của Mediazona, đã có 30.003 quân nhân Nga tử trận từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Ukraina bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Đây không phải là số liệu chung chung, mà là những người mà tên tuổi đã được xác nhận rõ ràng.

Theo Mediazona, con số tử trận thực thụ có lẽ cao hơn nhiều so với danh sách mà cơ quan này đã thống kê được. Bản báo cáo vừa công bố nhắc lại rằng một cuộc điều tra dữ liệu do chính họ phối hợp với trang mạng thông tin bằng tiếng Nga Meduza tại Latvia cùng thực hiện, đã ước tính rằng đến cuối tháng 5, cuộc chiến xâm lược Ukraina đã cướp đi sinh mạng của 47.000 người Nga dưới 50 tuổi.

<https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230813-hon-30-nghin-linh-nga-chet-tran-o-ukraina>

Người Mỹ gốc Á đang có lối sống dễ bị ung thư nhất

Theo một nghiên cứu mới cho biết, người Mỹ gốc Á đang tiếp xúc với rất nhiều loại hóa chất trong đời sống, dễ gây bệnh ung thư ở mức cao, so với các chủng tộc khác. Phát hiện này được công bố vào tuần trước, trên tạp chí [Environmental Science & Technology](#), cho thấy nhóm chủng tộc Mỹ gốc Á trong sinh hoạt đời sống, có nhiều nguy cơ bởi tiếp xúc với các nguồn hóa chất có hại, được gọi là PFAS (*). Các nhà khoa học đã liệt kê hàng ngàn loại hóa chất tổng hợp được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm tiêu dùng, từ thảm cho đến ống hút, đang tác động hàng ngày đến sức khỏe theo thói quen sinh hoạt. Shelley Liu, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, báo cáo nhấn mạnh nhu cầu lâu dài về việc cần nghiên cứu thêm về tác động của PFAS đối với người gốc Á.

<https://saigonhnews.com/thoi-su/hoa-ky/nguoi-my-goc-a-dang-co-loi-song-de-bi-ung-thu-nhat/>

Trung Quốc nói Ấn Độ 'cần bình tĩnh' về vụ bản đồ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình có tới Delhi dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tuần tới hay là không, sau khi hai nước Trung-Ấn lại xung khắc về lời lẽ quanh vụ bản đồ. Ấn Độ đã ngay lập tức phản đối việc Trung Quốc đột nhiên công bố một bản đồ có điều chỉnh

nhiều chi tiết về lãnh thổ, theo quan điểm riêng của Bắc Kinh hôm đầu tuần. Trung Quốc đáp trả và nói Ấn Độ "nên bình tĩnh" sau khi Bắc Kinh công bố bản đồ ghi bang Arunachal Pradesh ở vùng Đông Bắc của Ấn Độ và cao nguyên đang có tranh chấp Aksai Chin là "lãnh thổ Trung Quốc".

<https://www.bbc.com/vietnamese/world-66681596>

Ukraine dùng drone tấn công thị trấn có nhà máy hạt nhân lớn của Nga

Một máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã tấn công một thị trấn ở miền tây nước Nga, nơi đặt một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của nước này, mặc dù không có thiệt hại nào được báo cáo, các quan chức Nga cho biết. Thống đốc khu vực, ông Roman Starovoit, cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại mặt tiền của một tòa nhà ở thị trấn Kurchatov, chỉ cách nhà máy điện hạt nhân Kursk vài cây số, vào sáng sớm ngày 1/9. "Không có thương vong", ông Starovoit nói. Starovoit không đề cập đến việc liệu có thiệt hại tiềm tàng nào có thể xảy ra với nhà máy điện hạt nhân Kursk.

<https://www.voatiengviet.com/a/ukraine-dung-drone-tan-cong-thi-tran-co-nha-may-hat-nhan-lon-cua-nga/7250789.html>

Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò Mặt Trời

RIA Novosti dẫn thông báo từ ISRO cho hay, tàu thăm dò Aditya-L1 đã được phóng thành công từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh lúc 11h50 (giờ địa phương). Tàu thăm dò Aditya-L1 sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp quanh Trái Đất. Sau đó, tàu thăm dò sẽ khai hỏa hệ thống đẩy và hướng tới điểm Lagrange 1 (L1) giữa Trái Đất và Mặt Trời. Từ điểm đó, Aditya-L1 có thể nghiên cứu Mặt Trời mà không bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng che khuất thiên thể. Aditya-L1 mang theo 7 thiết bị để nghiên cứu chi tiết về Mặt Trời. Bốn trong số đó sẽ quan sát ánh sáng từ Mặt Trời, trong khi 3 thiết bị còn lại sẽ đo các thông số tại chỗ của plasma và từ trường. Phát biểu sau sự kiện, Thủ tướng [Ấn Độ](#) Narendra Modi tuyên bố, nước này sẽ duy trì những nỗ lực khoa học để nghiên cứu sâu hơn về vũ trụ vì lợi ích của toàn nhân loại.

<https://vietnamnet.vn/an-do-phong-thanh-cong-tau-tham-do-mat-troi-2184865.html>

Mỹ nhận thấy Ukraine đạt tiến bộ 'đáng chú ý' ở Zaporizhzhia

Mỹ đã thấy tiến bộ đáng chú ý của lực lượng Ukraine ở miền nam Zaporizhzhia trong 72 giờ qua, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu, đồng thời nói thêm rằng họ không thể xác nhận các tin tức cho biết phi đạn của Nga đã được đưa vào nhiệm vụ tác chiến. "Chúng tôi đã ghi nhận trong khoảng 72 giờ qua một số tiến bộ đáng chú ý của lực lượng vũ trang Ukraine... trong tuyến tiền công phía nam từ khu vực Zaporizhzhia, và họ đã đạt được một số thành công nhắm vào tuyến phòng thủ thứ hai của Nga," người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói. Phát biểu với các phóng viên trong một cuộc họp báo qua điện thoại, ông Kirby nói việc tận dụng thành công này theo cách nào là tùy thuộc vào Ukraine.

<https://www.voatiengviet.com/a/my-nhan-thay-ukraine-dat-tien-bo-dang-chu-y-zaporizhzhia/7251838.html>

Ngoại trưởng Mỹ mong chờ chuyến thăm lịch sử Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken vừa có lời chúc mừng 78 năm Quốc khánh Việt Nam. "Thay mặt nước Mỹ, tôi xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 78 vào ngày 2/9", Ngoại trưởng Mỹ gửi lời chúc. Mỹ ủng hộ một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng, độc lập và tự cường. Ngoại trưởng cho biết: "Chúng tôi trân trọng mối quan hệ đối tác mà chính phủ và người dân của chúng ta đã cùng nhau xây dựng và mong muốn được cùng nhau hợp tác về các ưu tiên nhằm thúc đẩy mục tiêu chung của chúng ta về một Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình".

<https://vietnamnet.vn/ngoai-truong-my-mong-cho-chuyen-tham-lich-su-tong-thong-joe-biden-toi-viet-nam-2184778.html>

Quỹ Nobel rút lời mời đại sứ Nga dự lễ trao giải

Quỹ Nobel thông báo hủy quyết định mời đại sứ Nga, Belarus dự lễ trao giải ở Stockholm, sau khi động thái này gây phẫn nộ dư luận. "Chúng tôi quyết định lập lại ngoại lệ năm ngoái là không mời đại sứ Nga, Belarus và Iran tới dự lễ trao giải Nobel ở Stockholm", Quỹ Nobel ngày 2/9 ra tuyên bố cho hay. Thông báo được đưa ra sau khi tổ chức này ngày 31/8 cho biết các đại sứ Nga và Belarus đã được mời tới dự lễ trao giải diễn ra vào tháng 12 năm nay. Năm ngoái, đại sứ hai nước này không được mời do chiến sự Ukraine. Quỹ Nobel khi đó giải thích rằng họ quyết định mời đại sứ Nga, Belarus tới sự kiện với niềm tin rằng giá trị và thông điệp của Giải Nobel cần được tiếp cận rộng rãi nhất có thể.

<https://vnexpress.net/quy-nobel-rut-loi-moi-dai-su-nga-du-le-trao-giai-4648899.html>

Chuyến Đến: TS Dương Hồng Ân – Diễn Đàn Việt Nam 21

www.vietnamvanhien.net



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 8800 TÁC PHẨM